

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn
tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng
và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022**

Ngày 30/9/2022, tại Trụ sở UBND huyện Hoài Ân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; đại diện Lãnh đạo Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Ân và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan của huyện Hoài Ân. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và ý kiến tham gia của thành viên dự họp; đề huyện Hoài Ân thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

I. ĐỐI VỚI UBND HUYỆN HOÀI ÂN

1. Tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế đã có, đặc biệt là điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu,... để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, sạch và an toàn đối với chăn nuôi và các sản phẩm nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất; nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, như: Trồng bưởi da xanh, dưa xiêm, bơ sáp, quýt đường... gắn với phát triển các mô hình sản xuất mới, phù hợp. Tập trung quy hoạch, phát triển toàn diện ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo, nuôi gà đồi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung của huyện Hoài Ân; đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp thu gom, xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi, không để xảy ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tiếp tục rà soát, đánh giá những tiềm năng, lợi thế của địa phương để có giải pháp khai thác hiệu quả thời gian tới.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy hoạch chung 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện; đặc biệt là khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng thị trấn Tăng Bạt Hổ về hướng Đông - Nam, quy hoạch xây dựng thị trấn Gò Loi (Ân Tường Tây), thị tứ Kim Sơn (Ân Nghĩa) và Mỹ Thành (xã Ân Mỹ) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Ân lần thứ XXV đã đề ra.

Nghiên cứu quy hoạch phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực nhằm phát huy những lợi thế do tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua huyện Hoài Ân mang lại sau khi hoàn thành; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, tạo sự kết nối liên vùng với thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão.

3. Phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái. Tăng cường thực hiện công tác môi trường, đầu tư tương xứng để cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn. Triển khai nghiên cứu các giải pháp quản lý vệ sinh đô thị, khu dân cư; phân loại rác thải, quản lý rác thải; thu hút đầu tư các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn; chú trọng bảo vệ an toàn nguồn nước.

4. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; nuôi dưỡng các nguồn thu mới, nguồn thu còn dư địa; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao. Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo dõi, quản lý cân đối, hài hòa giữa công tác thu và chi ngân sách các cấp; điều hành đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế.

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh; từng bước xây dựng hoàn thiện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực tham gia chuyển đổi số; trước mắt, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác quản lý, sản xuất nông nghiệp.

6. Tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và các dịch bệnh nguy hiểm ở người; nỗ lực duy trì thành quả phòng, chống dịch hiệu quả, bền vững, không lơ là, chủ quan đối với nguy cơ dịch bệnh.

Tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch về giảm nghèo, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thực hiện công tác chăm lo hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn.

7. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã phải nắm chắc về công tác lãnh đạo, quản lý và quy định pháp luật để hướng dẫn người dân thực thi và tuân thủ đúng pháp luật. Chú trọng thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cấp xã và cán bộ trẻ; thực hiện luân chuyển, điều động hợp lý để sử dụng cán bộ, công chức hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phòng,

chống tai nạn giao thông.

8. Quan tâm thực hiện công tác thông tin và truyền thông, kích hoạt hệ thống truyền thanh xã thể hệ mới, đây là kênh thông tin hiệu quả tới gần gũi với người dân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, sinh thái...

II. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất hỗ trợ UBND huyện Hoài Ân xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng trong chăn nuôi, trồng trọt cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài Ân, hướng đến tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 10/2022.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất xây dựng Quy trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho huyện Hoài Ân, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan hỗ trợ UBND huyện Hoài Ân xây dựng mô hình thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi (heo, bò, gà) trong nông hộ; hướng dẫn huyện Hoài Ân triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2022. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Hoài Ân khẩn trương lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết.

4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức khoa học, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hỗ trợ UBND huyện Hoài Ân áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại giống, kỹ thuật canh tác mới, quy trình chế biến, bảo quản sản phẩm... nhằm nâng cao năng suất sản xuất; hỗ trợ xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm;... báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hoài Ân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 10/2022.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tăng cường hỗ trợ UBND huyện Hoài Ân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ thực hiện các Chương trình theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

7. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung hỗ trợ UBND huyện Hoài Ân thực hiện công tác chuyển đổi số. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất việc chuyển đổi các đài truyền thanh cơ sở từ có dây/không dây FM sang Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Hoài Ân; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022.

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HUYỆN HOÀI ÂN

1. Cơ bản thống nhất nội dung các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Hoài Ân tại Báo cáo phục vụ buổi làm việc nêu trên, giao UBND huyện Hoài Ân làm việc cụ thể với các sở, ngành có liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Các sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện Hoài Ân triển khai thực hiện Điểm 1 mục III nêu trên.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm